

แนวโน้มการลงทุนเครื่องมือห้องแล็บเอเชียสูงถึง 15% เอกชนพร้อมหนุนรัฐผ่านงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017

นักวิเคราะห์จาก BBC Research คาดการณ์ว่าตลาดการลงทุนเครื่องมือห้องปฏิบัติการจะเติบโตถึง 9.4 พันล้านเหรียญภายในปี 2563 นับเป็นอัตราการเติบโต 11.7% ต่อปี สำหรับภูมิภาคเอเชีย การลงทุนด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1.4 พันล้านเหรียญ สู่ 2.8 พันล้านเหรียญ เติบโตมากถึง 15% การเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง นำมาสู่การจัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการระดับนานาชาติ หรือ “งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 โดยเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงาน นอกจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่บริษัทชั้นนำต่างนำมาจัดแสดงแล้ว ยังมีการจัดงานพร้อมกันกับ งานแสดงเทคโนโลยีชีวภาพและการลงทุนในชีววิทยาศาสตร์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์ และความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการอย่างครบวงจร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล 2016 ได้ต้อนรับนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าชมงานมากขึ้น 9,005 คนจาก 47 ประเทศทั่วโลก เยี่ยมชมเทคโนโลยีจาก 250 บริษัทชั้นนำ ร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 709 ครั้งภายในงาน ซึ่งทางผู้จัดได้จัดเตรียมโซนเจรจาธุรกิจและโปรแกรมจับคู่ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายและผลักดันในลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยการจัดงานสัมมนาและการประชุมวิชาการโดย 160 วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มียอดผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 3,228 รายตลอด 3 วันของการจัดงาน ซึ่งผู้เข้าชมงานประกอบด้วย ผู้ซื้อรายใหญ่จากนานาประเทศ นักวิจัยและพัฒนาธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทชั้นนำ หลากหลายอุตสาหกรรมจากทั่วภูมิภาคเอเชีย อาทิ มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, พม่า, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, จีน, ญี่ปุ่น เกาหลีใต้, ไต้หวัน, บังกลาเทศ, ซาอุดีอาระเบีย, เยอรมนี สหรัฐ และสหราชอาณาจักร

จากการจัดงานอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 อย่างเป็นทางการ บริษัท วิเอ็นยู เอ็กซิซิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิก ผู้จัดงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมผลักดันจุดแข็งและพัฒนาให้เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาค พร้อมเป็นศูนย์กลางรวมทุกเทคโนโลยี ทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไว้อย่างครบครัน เพิ่มโอกาสการต่อยอดธุรกิจ ครอบคลุมการทำงานที่หลากหลายในห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยทางคลินิก การวิเคราะห์และทดสอบ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม การวิจัยและพัฒนา และการสอบเทียบและมาตรวิทยา ภายใต้แนวความคิด “ความเที่ยงตรงและความแม่นยำ” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทุกประเภท ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองระดับนานาชาติ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และแนวทางประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างสอดคล้อง ก่อให้เกิดความแม่นยำและผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เพื่อตอบสนองมาตรฐานระดับสากล นับเป็นเวทีสำหรับการสร้างเครือข่ายธุรกิจ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มโอกาสทางการค้าอย่างสมบูรณ์แบบ

งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2017 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 101-102 ไบเทค กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-670-0900 ต่อ 201-203 หรืออีเมล thailandlab@vnuexhibitionsap.com

ลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าเพื่อรับ E-Show Directory ได้ที่ www.thailandlab.com

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี โทร. 02-670-0900 ต่อ 122 อีเมล saengtip.won@vnuexhibitionsap.com